



โครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต

สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามฯ ได้ร่วมมือกัน ช่วยลดภาระหนี้ให้กับประชาชน โดยการนำเสนอโครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิตเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่ลูกค้าเคยผ่อนชำระ วงเงินของโครงการรวมทั้ง 3 ธนาคารจำนวน 10,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2554 ถึงสิ้น ส.ค. 2554 ทั้งนี้ธนาคารทั้ง 3 แห่ง จะช่วยเหลือผู้ที่มีสถานะหนี้บัตรเครดิตปกติ (PL) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554

สินเชื่อดังกล่าวจะทำให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์และมีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น โดยธนาคารได้ กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้น คือ จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้เอง ตั้งแต่ 1 – 3 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 10% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระของบัตรเครดิต

ผู้สนใจโครงการดังกล่าว จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 3.เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ Statement ของสถาบันการเงิน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ มายื่นกับธนาคารข้างต้นได้

ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารแต่ละแห่ง

ธนาคารกรุงไทย โทร. (02) 255-2222

ธนาคารออมสิน โทร. (02) 299-8000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. (02) 650-6999

สรุปภาพรวมโครงการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต

วงเงินของโครงการ	10,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	1. เพื่อทำการไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิต โดยที่ลูกค้าย้ายอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม 2. ช่วยลดภาระการผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับลูกหนี้
คุณสมบัติผู้กู้	1. บุคคลทั่วไปที่เป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีสถานะปกติ (PL) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์ของธนาคาร ** ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบความสามารถในการชำระเงินของผู้กู้เป็นรายๆ ไป
หลักประกัน	ไม่มีหลักประกัน
วงเงินให้กู้	ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน/รายได้ปัจจุบัน และ ไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ	ตั้งแต่ 1 – 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	10.00% ต่อปี
การจ่ายเงินกู้	จ่ายเป็น Cashier Cheque โดยระบุสถาบันการเงิน / บริษัทบัตรเครดิต ที่ลูกค้าย้ายทำการ Refinance
ระยะเวลาของโครงการ	3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2554 จนถึงสิ้น ส.ค. 2554
เอกสารประกอบการพิจารณา	1.เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 3.เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ Statement ของสถาบันการเงิน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้
เงื่อนไขอื่น	ผู้กู้ต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงกับธนาคารว่าจะไม่ก่อภาระหนี้บัตรเครดิตเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี

**** ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารแต่ละแห่ง ****